

รายการแผนเฉพาะด้านของกรุงเทพมหานครที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
๑.	แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔		๑. การจัดการมลพิษจากยานพาหนะ - การควบคุมมลพิษจากรถใช้งาน - การลดการสะสมของมลพิษจากการจราจรและการใช้ทาง - การลดมลพิษทางเสียงจากการจราจร - การส่งเสริมการใช้รถมลพิษต่ำการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ ๒. การจัดการมลพิษจากการก่อสร้างและแหล่งกำเนิดอื่น โดยเฉพาะEIA/ไม่เข้าข่ายEIA/คอนกรีตผสมเสร็จ/เตาเผาศพ) ๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (โดยเฉพาะอนุรักษ์ พื้นที่ รักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว) ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและเสียง(โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย/พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล/และการเผยแพร่ข้อมูล)	ไม่มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้
๒.	แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒	การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย	๑. ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยและใช้ประโยชน์จากมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก ๓Rs ๒. ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไป ๓. พัฒนาระบบการเก็บขนมูลฝอยให้ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเทคโนโลยีกำจัดมูลฝอย ๔. ใช้เทคโนโลยีกำจัดมูลฝอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด	ไม่มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
		การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย	๑. การใช้มาตรการทางกฎหมาย ๒. การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้เพิ่มขึ้น ๓. ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ๔. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการจัดการมูลฝอย	ไม่มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้
การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการมูลฝอย	๑. การจัดทำแผนจัดการมูลฝอยที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม ๒. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอย ๓. สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการทั้งจากภายในและภายนอก			
การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการมูลฝอย	๑. การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ๒. เสริมสร้างทัศนคติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านมูลฝอย ๓. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการมูลฝอยทั้งในประเทศและต่างประเทศ			
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการมูลฝอย	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย ๒. สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย			

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
๓.	แผนแม่บท กรุงเทพมหานครว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๖	การใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานทางเลือก	มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน ๑. ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ/ระบายอากาศ (เทคนิคการปรับปรุงตัดแปลง) ๒. ลดภาระการทำงานของไฟแสงสว่าง (เทคนิคการปรับปรุง ตัดแปลง) ๓. ลดการใช้พลังงานจากการประหยัดน้ำ ๔. การรณรงค์ให้ข้อมูลประชาชน ๕. การรณรงค์ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ๖. การสนับสนุนเมืองคาร์บอนต่ำ	๑. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่โรงเรียน ๒. สนับสนุนการจัดนิทรรศการสินค้าประหยัด พลังงานสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของ กทม. ๓. จัดกิจกรรมอภิปรายด้านการประหยัด พลังงานหรือแสดงทางหน้าจอ ๔. สนับสนุนการติดตั้ง “ม่านสีเขียว” (Green Curtain) ที่โรงเรียนเพื่อลดภาระการทำงานของ ของเครื่องปรับอากาศ ๕. ปิดไฟฟ้าส่องสว่างระหว่างช่วงพักกลางวัน ๖. ตั้งค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักงานอัตโนมัติให้ประหยัดพลังงาน ๗. ให้ข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรมด้านการ ประหยัดพลังงาน ๘. จัดทำพื้นที่ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ
		การจัดการขยะและการบำบัด น้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการจัดการ ขยะในแต่ละขั้นตอน ๑. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยก ที่แหล่งกำเนิด ๒. ลดปริมาณขยะพลาสติก ๓. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของระบบการ จัดเก็บ และขนส่งขยะ ๔. สนับสนุนนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ๕. สร้างโรงเผาขยะที่ผลิตพลังงานมาใช้ได้	๑. การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ๒. ก่อสร้างโรงงานเตาเผาขยะ

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
		การวางผังเมืองสีเขียว	<p>๖. สร้างโรงคัดแยกขยะ</p> <p>๗. ติดตั้งระบบการฝังกลบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการวางผังเมืองสีเขียว</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเพิ่มสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ๒. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ๓. การปลูกต้นไม้ตามแนวถนน ๔. การปลูกป่าชายเลน ๕. การดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่ให้ดี ๖. การส่งเสริมสวนหลังคาและกำแพงสีเขียว ๗. การสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดกลาง/ใหญ่ แห่งใหม่ ๑๐ แห่ง (รวมพื้นที่ ๔๕๐ ไร่สวนขนาด ๔-๑๗๔ ไร่/แห่ง) ๒. การปลูกกล้าต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ (อาคาร ภาครัฐ โรงเรียนรัฐบาล โรงพยาบาล รัฐบาล และวัด รวมพื้นที่ ๓,๕๐๐ ไร่) ๓. โครงการ “๑ ชุมชน ๑ สวนสาธารณะ” และโครงการ “๑ โรงเรียน ๑ สวนสาธารณะ” ๔. การกระตุ้นให้สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องสร้างสวนขนาดเล็ก ๕. การปลูกต้นไม้ใหม่ ๑๐๐ ต้นต่อปี ตลอดแนวถนน ๔๐ สาย ในพื้นที่ระยะถอยร่น ๒ เมตร รวมทั้ง การเพิ่มกล้าต้นไม้ระหว่างไม้ใหญ่ที่มีอยู่ตามแผนผังแสดงที่โล่ง (Open space Plan) ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖. การจัดประกวด “ถนนสีเขียว” ๗. การปลูกไม้ป่าชายเลนขนาด ๕๐ ไร่/ปี และรวมเป็น ๒๕๐ ไร่ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ๘. การสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนด้วยความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ ๙. การสนับสนุนการรณรงค์ให้มีการปลูก ๑ ครั้ง/ปี และ ๑๐,๐๐๐ ต้น/ครั้ง

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
				<p>๑๐. การเพาะเมล็ดพันธุ์ การอนุบาลกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน</p> <p>๑๑. การบริหารจัดการต้นไม้ในสวนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะทั้งหมด (อาคารภาครัฐ โรงเรียน รัฐบาล โรงพยาบาลรัฐ วัด และพื้นที่ป่าชายเลน)</p> <p>๑๒. การดูแลรักษาและคงสภาพต้นไม้ที่ปลูกขึ้น โดยกำหนดไว้ในตารางงานของสำนักงานสวนสาธารณะ</p> <p>๑๓. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการดูแลคงสภาพต้นไม้ที่ปลูกขึ้น</p> <p>๑๔. การสนับสนุนการสร้างสวนหลังคาและกำแพงสีเขียว ในพื้นที่ของภาครัฐ และเอกชน โดยใช้ โครงการนำร่อง “การสร้างสวนหลังคาและกำแพงสีเขียว” ของสำนักงานสวนสาธารณะ</p> <p>๑๕. การศึกษาต้นแบบที่เหมาะสมเพื่อมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและใช้เป็นมาตรฐานด้านแนวทางการออกแบบ</p> <p>๑๖. การสร้างสวนหลังคาและกำแพงสีเขียว จะถูกกำหนดเป็นมาตรการจูงใจของในข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร</p> <p>๑๗. กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสาธารณะแก่เยาวชนนักเรียน และประชาชนทั่วไปในการมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ (๓๐๐,๐๐๐ ต้น/ปี)</p>

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
		การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	มาตรการการปรับตัวด้านการกักเซาะชายฝั่งการลดผลกระทบ (ระดับที่ ๒)	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ถึงประโยชน์ของป่าชายเลนและการอนุรักษ์ป่าชายเลน สนับสนุนการปลูกป่าชายเลน จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และการฝึกอบรม
			การเปลี่ยนแปลงและก่อสร้างใหม่ (ระดับที่ ๓)	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับมาตรการป้องกันการกักเซาะชายฝั่งซึ่งกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จัดทำแผนแม่บทในการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์การกักเซาะชายฝั่ง
			การป้องกัน (ระดับที่ ๑)	<ol style="list-style-type: none"> ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกักเซาะชายฝั่งแบบถาวร คงสภาพและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างที่ป้องกันการกักเซาะชายฝั่ง ปรับปรุงการให้บริการนิเวศชายฝั่งให้เป็นมิตรต่อระบบนิเวศเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ซึ่งส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งบางขุนเทียน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านมาตรการปรับตัว

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
๔.	แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	<p>การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ</p> <p>การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ</p> <p>การส่งเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล</p>	<p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้เข้าถึงสื่อทุกประเภท และสนับสนุนสื่อให้เข้าถึงผู้สูงอายุและเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว</p> <p>๑. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ</p> <p>๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</p> <p>๑. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ</p> <p>๒. จัดให้มีระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>	<p>ไม่มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้</p>
๕.	ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖	<p>๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่คงคุณค่าและบำรุงรักษา และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของเมือง</p> <p>๒. แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก</p>	<p>๑. เพิ่มข้อกำหนดให้มีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ (Biotope Area Factor หรือ BAF) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (Open Space Ratio หรือ OSR) วัตถุประสงค์ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดซับก๊าซเรือนกระจก และลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติ</p> <p>๒. แผนผังพื้นที่โล่ง</p> <p>ล.๑ ที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>ล.๒ ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณถนน</p> <p>ล.๓ ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ำ</p>	<p>๑. จัดให้มีพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ โดยเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>๒. จัดให้มีอาคารประหยัดพลังงานโดยเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการ</p>

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
			<p>และล่าคลอง</p> <p>ล.๖ ที่โล่งเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล</p> <p>๒. การจัดให้มีอาคารประหยัดพลังงานได้กำหนดมาตรการให้อาคารที่เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานที่มูลนิธิอาคารเขียวไทยรับรองและมีเปลือกอาคาร(หลังคาและผนังของอาคาร)ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะได้รับสิทธิให้มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน FAR) เพิ่มขึ้น</p>	
๖.	<p>แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)</p> <p>- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้และมีความตระหนักเรื่องสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและสิทธิในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และมีความเท่าเทียมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>๑. เน้นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับมาตรการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการร้องเรียน สร้างความตระหนักถึงขอบเขตของตนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง</p> <p>โดยควรจัดให้มีกองทุนกลางที่จัดเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของกิจการทั้งหมดเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินผลแทนการให้ผู้ประกอบการเป็นฝ่ายจัดจ้างและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินเองดังในปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาขาดความเป็นกลางของผู้ประเมินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ</p> <p>๒. ส่งเสริมการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. เร่งรัดบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์</p>	<p>ไม่มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้</p>

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
			<p>และจัดหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและออกกฎหมายที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตลอดจนเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือและชดเชยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรม และเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔. ปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษทางอากาศจากการจัดการขยะให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>๕. ใช้มาตรการจูงใจผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอย่างมีสำนึกต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจากผู้ก่อมลพิษโดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมและ/หรือภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดประเภทกิจกรรมที่ต้องจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม และมาตรการทางกฎหมายที่ส่งเสริมคุ้มครองผู้ปกป้องและผู้แจ้งเบาะแสปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ</p>	
๗.	แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ (Digital Standard)	กลยุทธ์ที่ ๑ การกำหนดมาตรฐานด้านข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การพัฒนาระบบ ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อใช้ในการบูรณาการระบบสารสนเทศ	๑. โครงการพัฒนาคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข สาธารณูปโภคการคมนาคมและความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะ

ลำดับ	แผนเฉพาะด้าน	ยุทธศาสตร์/ด้าน/มิติ	กลยุทธ์/มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม
		ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนานวัตกรรมเชิงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Innovation for Digital Economy)	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริการประชาชนและสังคม	๑. โครงการความร่วมมือติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้ายานยนต์ (EV Charging Station) สำหรับประชาชน ๒. โครงการนำร่องสถานีประจุไฟฟ้ายานยนต์ (EV Charging Station) ร่วมกับกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ๓. ระบบโคมส่องสว่างอัจฉริยะ (Smart lighting) และระบบแจ้งเตือนเหตุในเชิงพื้นที่
			กลยุทธ์ที่ ๓ ยกกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของชาวกรุงเทพฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพฯ แล้ว งบฯ ปี ๖๒ = ๒๘ ล้านบาท ปี ๖๓ = ๓๔.๕๒๔ ล้านบาท)